

# เดลินิวส์

DAILY NEWS

ฉบับที่ 20,861 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

ย่านความจริง ย่านเดลินิวส์

## วิจิตร วนวิจารย์มหา ลั่นนอกระบบควรพูดแต่ข้อจริง

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุวาน รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการขอถอนร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ขอนแก่นออกจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า ความจริงแล้ว ศธ. ได้เสนอร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือการออกนอกระบบเข้าครม.จำนวน 4 ฉบับ แต่เนื่องจากได้รับการทักท้วงจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าที่ผ่านมาได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.อย่างรวบรัด และไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมแต่ถูกเสนอมาเป็นวาระจร ดังนั้นตนจึงให้นำกลับไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง เนื่องจากการออกนอกระบบต้องยึดตามความตั้งใจ และเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่พักศึกษา.รามาทั้งบางส่วนระบุว่าการออกนอกระบบจะทำให้ทำก่นักคิดแข่งขันกัน เรื่องนี้ต้องเอาความจริงมาพูด โดยดูตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้ว 8 แห่ง ได้แก่ ม.เทคโนโลยี

สุรนารี **ม.แม่ฟ้าหลวง** ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลิ่งทั้ง 2 แห่ง ส่วนที่ว่า ม.เทคโนโลยีสุรนารีมีการเก็บค่าใช้จ่ายแพงขึ้นโดยไปเพิ่มในส่วนอื่นที่ไม่ใช่ค่าหน่วยคิด หากเป็นจริงนักศึกษาจะต้องออกมาฟ้องเรียนเอง เพราะตนเชื่อว่านิสิต นักศึกษาเป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้ หากค่าเล่าเรียนสูง และให้บริการไม่ยุติธรรม นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ต้องออกมาไว้อย่างไรให้ทันก่อนอยู่ที่อื่นมาไว้อยู่ เพราะไม่ใช่เด็กอนุบาลกันแล้ว เหล่านี้คือปรัชญาของอุดมศึกษาที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะทำอะไรต้องมีเหตุผล คนไม่อยากจะให้ทำตัวเป็นคนที่ไม่ดี และต้องการให้แต่ละแห่งตัดสินใจเรื่องของตัวเอง ไม่ควรมีระบบตัวแทนออกมาตัดสินโดยไม่ใช่เรื่องของตนเอง

ต่อข้อถามว่าจะผลักดันการออกนอกระบบได้ถึง 20 แห่งตามเป้าหมายหรือไม่ ศ.ดร.วิจิตรกล่าวว่า ถึงแม้จะไม่ครบตามเป้าหมายก็ไม่เป็นไร เพราะตนบอกแล้วว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความ

พร้อม และยึดความสมัครใจเป็นหลัก เราต้องเคารพการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและการให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกลับไปพิจารณา ทางรัฐบาลก็ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาว่าจะต้องส่งกลับมาเมื่อไหร่เพราะสภามหาวิทยาลัยคืออยู่แล้วรัฐบาลชุดนี้มีเวลาทำงานเพียงปีเดียว และการพิจารณากฎหมายต้องใช้เวลานานน้อยแค่ไหน

รศ.ดร.สุนันต์ สกลไชย อธิการบดี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ มข.กำลังดำเนินการปรับปรุงความคิดเห็นของประชาชน โดยให้รวบรวมแบบสอบถามส่งกลับมายังในวันที่ 24 ธ.ค. อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวครั้งแรกเมื่อปี 2546 เสียงส่วนใหญ่ก็เห็นชอบกับการออกนอกระบบ แต่ปกติเสียงคัดค้านก็มักเกิดขึ้นกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ เรื่อง และเป็นธรรมดาที่บุคลากร มข. กว่า 8,000 คน จะมี 1 คนหรือ 1% ที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามทำความเข้าใจมาโดยตลอด แต่ฉบับนี้รับฟังและยืนยันแล้วว่าจะไม่ออกนอกระบบ.